

สคช. ชี้อนุวุฒิวิชาชีพถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยยกระดับความก้าวหน้าและอัตราผลผลิตของกำลังคนในประเทศ



สคช. ชี้อนุวุฒิวิชาชีพถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยยกระดับความก้าวหน้าและอัตราผลผลิตของกำลังคนในประเทศ ตอบโจทย์การพัฒนากำลังคน ประกาศพร้อมเดินหน้าสร้างบุคลากรมืออาชีพมีทักษะมาตรฐานป้อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

นายพิสิฐ รัชตษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยในงานสัมมนา “Be Professional คนไทยมืออาชีพสู่สากล” ว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังคงมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนของประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดงาน EEC หรือรองรับกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายการพัฒนากำลังคน 4.0 ของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนโดยมีเป้าหมายชัดเจน และถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันฯ ประกอบกับบทบาทใหม่ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 พ.ค.62 คือ การจัดการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานที่เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในการฝึกอบรมพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ที่ผ่านมาทางสถาบันฯมีนโยบายด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีในเชิงภาพลักษณ์ด้านความเข้มแข็ง ด้านฝีมือทักษะบุคลากรในกลุ่มอาชีพต่างๆ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นทั้งรายได้และการลงทุนต่อไป ซึ่งการมีคุณวุฒิวิชาชีพจะทำให้ทราบว่าความรู้ความสามารถในการทำงานของตัวเองอยู่ในระดับใด การนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สคช.ยังคงมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคนไทย การยกระดับสมรรถนะเพื่อรองรับอนาคตและเป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคนให้ตบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งวันนี้องค์กรชั้นนำระดับประเทศและระดับสากลได้มาช่วยกันแลกเปลี่ยนและเติมเต็มองค์ความรู้ และสนับสนุนการสร้างโอกาสให้กำลังคนสามารถปรับตัวและส่งเสริมให้เกิดการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

+++++

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

โทร. 02 035 4900 ต่อ 7002